



“ทราเวล สปรี”
License No. 11/06647



ดูการเดินทางได้ 24 ชม.

@travelspre

02-106-2388
086-313-1989

www.travelspreetour.com

ติดตามโปรโมชั่น

2/188 ม.พฤษธารวาล์ ถ.เพิ่มสิน ซอย 34 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม 10220

AIR MACAU
澳門航空

MFM06

% SALE

ฮ่องกงลดถึงเกาะ!!

เริ่มต้น **8,999.-**

ช้อป กิน เที่ยว แบบสะใจ!!

ช้อป..POP MART

3 วัน 2 คืน

มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่

ครบทุกแลนด์มาร์ค ไขว้พระวัตต์ดัง ช้อปปิ้งนานานาน

พาช้อป POP MART ตามหา..ลาบูบู้..น้องCRY BABY

มือพิเศษ ที่จูไห่..เป่าฮื้อ ซีฟูด ไวน์แดง

ก.ค.-ต.ค.67

น้ำหนักโหลด 20 กก.

รถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรม 2 คืน

- ☺ มาเก๊า : สัมผัสยุโรป แห่งเอเชีย สุดหรูและอลังการ THE LONDONER และ THE VENETIAN
- ☺ ฮ่องกง : ขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ขอพรวัดกังหัน แชงงหมิว ช้อปปิ้งถนนนานานาน ย่านจิมซาจุ่ย
- ☺ จูไห่ : เมามือพิเศษ !!! เป่าฮื้อซีฟูด ไวน์แดง

09-11 , 10-12 , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 21-23 , 22-24 ก.ค.67

12-14 , 18-20 , 19-21 , 26-28 , 27-29 , 28-30 , 29-31 ส.ค.67

30 ส.ค.-01 ก.ย. // 31 ส.ค.-02 ก.ย.67

01-03 , 02-04 , 03-05 , 04-06 , 05-07 , 06-08 , 07-09 , 8-10 , 09-11 , 10-12 ก.ย.67

11-13 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 16-18 , 17-19 , 18-20 , 19-21 , 20-22 ก.ย.67

21-23 , 22-24 , 23-25 , 24-26 ก.ย.67 17-19 , 18-20 , 19-21 , 20-22 , 24-26 , 25-27 ต.ค.67

26-28 , 27-29 , 28-30 , 29-31 ต.ค. // 30 ต.ค.-01 พ.ย. // 31 ต.ค.-02 พ.ย.67

วันแรก **สนามบินสุวรรณภูมิ-มาเก๊า – โบสถ์เซนต์พอล -เซนาโด้แสควร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian – The Parisian – The Londoner- จูไห่**

07.30 น. **คณะพร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินแอร์มาเก๊า AIR MACAU (NX) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน**

10.35 น. **➔เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ NX995 สายการบินประจำชาติของมาเก๊า ที่นั่งสบาย บริการอาหารบนเครื่อง**

14.20 น. **เดินทางถึง มาเก๊า** ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลกึ่งเป็ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วย คาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโคโลอาอัน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊า กับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วย สะพาน 2 สะพาน คือสะพาน มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว **อิสระอาหารกลางวัน** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว นำท่านชม **โบสถ์เซนต์พอล** ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่อง ให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว **ช้อปปิ้งย่านเซนาโด้แสควร์** ย่านช้อปปิ้งของมาเก๊า มีทั้งสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส ผสมผสานกับวัฒนธรรมจีนให้เที่ยวชม นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารชื่อดังและร้านทาร์ตไข่เจ้าอร่อย นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่ **วัดเจ้าแม่กวนอิม** เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 600 ปี และเป็น 1 ใน 3 วัด ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แต่งเครื่องทรงด้วยชุดเจ้าสาวโบราณทำจากผ้าไหม เป็นอีกปางที่คนไทยมักไม่ค่อยได้เห็นจากที่ไหนค่ะ



นอกจากนี้ภายในวิหารที่ 2 ของวัดยังเป็นประดิษฐานของ พระไวโรจนพุทธะ ซึ่งผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย พาท่านผ่านชม **เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล** แลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรง Outer Harbour ทางตอนใต้ของมาเก๊า รูปปั้นสูง 20 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสูง 4 เมตร ด้านในเป็นสถานที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับตำนานและประวัติของเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาของศาสนาพุทธ และลัทธิเต๋า เชื่อว่าใครที่ได้มากราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเลจะได้รับความเป็นสิริมงคล และเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

เดินทางสู่ลาสเวกัสของเอเชีย **The Venetian** ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิงและสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้



ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิสที่สละสลวย เอะแอะแกรนด์คาแนลช้อปปิ้งตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเซียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเทล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรู พื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้ง นำท่านชม **The Parisian Macao** โรงแรมซีเอ็มโรแมนติกแห่งกรุงปารีส โดยจำลองหอไอเฟลขนาดครึ่งหนึ่งของของจริงมาไว้ด้านหน้า และท่านยังสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ ของเกาะไทปาและวิวเมืองมาเก๊าได้อย่างเต็มตา ณ ชั้น 7 และ ชั้น 3 (ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนั้นยังมีห้องอาหารที่เสิร์ฟทั้งอาหารกลางวันและค่ำอย่างลงตัว หอไอเฟลจำลองของมาเก๊าจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับทุกคนห้องพักและห้องสวีทราว 3,000 ห้อง โดยห้องพัก 1 ใน 3 ของทั้งหมด มองเห็นวิวหอไอเฟลจำลอง นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้า Shoppes at Parisian ที่มีร้านค้าบูติกมากกว่า 150 ร้าน ทั้งร้านเสื้อผ้าแฟชั่นของดีไซเนอร์ชื่อดังและของแบรนด์ชั้นนำมากมาย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีบรรยากาศชวนให้นึกถึงถนนฌ็องเซลิเซอঁอันเลื่องชื่อในกรุงปารีสเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงแบบฝรั่งเศสที่อัด



แน่นทุกวัน อาทิ การแสดงดนตรีริมทาง ละคริบ์ และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยังสามารถเดินเล่นบริเวณสวน น้ำพุ เขาวงกต และสระน้ำใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นม้าหมุน ตู้เกม หรือนั่งสบายๆ ในร้านอาหารเล็กๆก็ได้เช่นกัน นับเป็นบรรยากาศแบบฉบับกรุงปารีสอย่างแท้จริง...จากนั้นพาท่านถ่ายรูปคู่กับ **The Londoner Street** สุดชิลกับบรรยากาศสไตล์อังกฤษแท้ๆ มีหอนาฬิกาบิ๊กเบน ตั้งตระหง่านสุดอลังการ พร้อมทั้งน้ำพุชาฟต์ โดยจำลองบรรยากาศเมืองลอนดอนมาไว้ที่มาเก๊าได้จำลองเสมือนเราอยู่ที่อังกฤษจริงๆ

ถ้า **บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร** หลังจากนั้นนำท่านข้ามด่านสู่ **เมืองจูไห่** เมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน

วันที่สอง จูไห่- สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก – อ่องกง – อ่าวน้ำตื้น - วัดสองอ่า – วัดกังหัน - ซุปปิ้งนันทาน

เช้า **บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม** หลังอาหารเช้าท่านนั่งรถ **ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานอ่องกง จูไห่ มาเก๊า** ยาวรวม 55 กม.เปิดให้บริการ 23 ต.ค.2561 เชื่อมระหว่างเขต บริหารพิเศษอ่องกง กับ



เมืองจูไห่ ของมณฑลกว่างตุ้ง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊าของจีน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 8 ปี มีทั้งสะพานและอุโมงค์ ยาว 6.7 กม. รวมถึงเกาะเทียมขนาด 625 เมตร กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้มานั่งรถชมทัศนียภาพกลางทะเล ข้ามสะพานที่ขึ้นชื่อว่ายาวที่สุดในโลก มีต้นทุนการก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลก และผ่านอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาว ที่สุดในโลกอีกด้วย ถึง **เกาะอ่องกง** เมืองแห่งการช้อปปิ้งไนท์ไลฟ์ และอาหารแห่งนี้เป็นตัวอย่างของมหานครอันทันสมัย แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งรากเง้าดั้งเดิมในแบบหมู่บ้านชาวประมง อ่องกง หรือชื่อที่เป็นทางการคือ เขตปกครองพิเศษอ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดในโลก ดินแดนแห่งนี้ประกอบไปด้วย เกาะอ่องกง เกาลูน (Kowloon) เขตดินแดนใหม่ (New Territories) และเกาะอีกกว่า 200 เกาะ ซึ่งพร้อมมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ ทั้งธรรมชาติที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ รวมไปถึงสีสันอันน่าดึงดูดใจของเมืองหลวง

เที่ยง **บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร** หลังอาหารเช้าท่านเดินทางสู่ **อ่าวน้ำตื้น Repulse Bay** หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวยที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ **ชายหาด REPULSE BAY** นำท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นนำท่านขอพร **เจ้าแม่กวนอิมสองอ่า** เพื่อความร่ำรวยเงินทอง เป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการปลดหนี้สิน รับทรัพย์ปี๊ดขอดขยาย สายค้าขายที่ต้องการความเฮงความปัง ต้องมาที่นี่ให้ได้ โดยจะมีฤกษ์ขอยืมเป็นเทศกาล แต่ท่านสามารถใช้ฤกษ์สะดวก มาขืมท่านได้ แต่เมื่อใดที่สำเร็จผลจงกลับมาขอบคุณเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มาที่นี่มักจะได้มากกว่า 1 ครั้ง **เปิดทรัพย์ให้ว** **ขอพร ขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม มีเคล็ดว่า ร้องอธิษฐานสำเร็จผล ให้กลับมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมอีก ณ วัดสองอ่า** นำ

ท่านชม **ร้านจิวเวลรี** โรงงานจิวเวลรี ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับ รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวง เรื่องฮวงจุ้ย ซึ่ง โศดเด่นในเรื่องของจี้กัณฑ์ แหวนกัณฑ์ ที่เชื่อกันว่าเมื่อกัณฑ์หมุนจะมีเสียงเหมือนเสียง นับเงิน เปรียบเสมือนผู้สวมใส่จะได้รับเงินทองมาไม่ขาดสาย และปิดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป แล้วก็นำไปผ่านพิธี ที่วัดแซงกหวิว จะยิ่งทำให้ สัมฤทธิ์ผลเฮงๆ บังคับย้ายกับการเบิกเนตร ท่านโดยอยากให้กัณฑ์ของท่านผ่านพิธีที่วัด แอบกระซิบกับไกด์ของเราได้เลย นำท่านขอพร **วัดแซงกหวิวหรือเรียกว่า วัดกัณฑ์นำโชค** เป็นวัดเก่าแก่ของ ฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วใน สมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของ โชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแซงกั้ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ออกเกิดบุรุษชาตินักรบ ที่ชื่อ ว่าขุน พล แซงกั้ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเอง ก็ได้ชื่อว่าเป็น นักรบที่ได้ชื่อว่ามีคนแพ้อันใด เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะ ได้ รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อ ว่าเป็นดาบไร้พ่าย เช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็น นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของ การต่อสู้เป็นอย่างมาก ธนาการแบบค้อฟไซหน้าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาการที่มีชื่อว่าตึกไอบีมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวนะ และวัดแซงกั้ง ยังเป็นที่มาของจี้กัณฑ์นำ โชคที่มีชื่อของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนมาที่ฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต **"กัณฑ์นำโชค"** หมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลและแก้ปีชง และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตักลงให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ท่านได้สนุกกับการ **ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยหรือย่านถนนนาธาน** ที่คนไทยเรียกกัน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ำหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น **DUTY FREE SHOP**, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ ท่านจะได้ช้อปปิ้งในช่วง **เทศกาลฮ่องกงลดทั้งเกาะ** ถือเป็นเทศกาลเอาใจคนรักการช้อปปิ้งฮ่องกงลดทั้งเกาะจะเริ่มปลายเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ของทุก ๆ ปี ห้างร้านต่าง ๆ ในฮ่องกงจะร่วมกันลดราคาสินค้าต่าง ๆ เพื่อเอาใจขาช้อปปิ้ง งานนี้ขาช้อปปิ้งไม่ควรพลาดจริง ๆ



อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกแก่ท่าน สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่เมืองจูไห่

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (พักจูไห่) ➡ HUI CHANG HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า **บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม** พาท่านผ่านชม **โรงละครหอยไข่มุก หรือ Zhuhai Opera House**

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองจูไห่ มีลักษณะตรงที่รูปทรงภายนอกมองดูคล้ายเปลือกหอยสีขาว ที่เหมือนกับหอยมุก จึงถูกขนานนามว่าโรงละครหอยไข่มุก มีจุดเด่นตรงที่ทัศนียภาพโดยรอบตั้งอยู่ติดกับทะเล ในเวลากลางคืน จะมีแสงสี ที่รอบๆของตัวโรงละคร ภายในยังมีโรงละครที่ไว้สำหรับจัดการแสดงต่างๆ ภายในสามารถบรรจุคนสำหรับการแสดงต่างๆได้ประมาณ 1600ที่นั่งเลย จัดได้ว่าเป็นโรงละครบนเกาะแห่งแรกของจีนแผ่นดินใหญ่ จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู **“จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี”** เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก จากนั้นนำท่านแวะซื้อยาแก่น้ำร้อนลวก **เป่าฟู่หิง “ยาบั๊กหิมะ”** ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ



เที่ยง **บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูมือพิเศษ.... เป้าอ้อ ซีฟูด ไวน์แดง** หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง **ร้านหยก** หยกในจีนโบราณจนมาถึงสมัยนั้น ยังมีความเชื่อว่าเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าและหายาก บ่งบอกฐานะของสตรีในสมัยก่อน แต่ในสมัยใหม่นี้จะเชื่อว่า หยกสีเขียวนั้นเหนียวน่า โศกและความร่ำรวย ดังคำกล่าวที่ว่า “สีเขียวเหนียวทรัพย์” ถือเป็นการเสริมดวงจขี้ที่ดี ของผู้สวมใส่ อิสรระให้ท่านได้เรียนรู้ชนิดของหยก และเลือกซื้อตามใจชอบ และนาที่นี้คงไม่มีอะไรจะเป็นกระแสมาแรงเท่ากับอาร์ตทอยจาก **Pop Mart** อีกแล้ว แม้จะมีตุ๊กตและสาขาในไทย แต่คอลเลกชันไหนฮิตก็หาซื้อยากมาก เพราะออกมาปั๊บก็หมดปั๊บ! สำหรับใครที่เป็นนักสะสมและได้ไปเที่ยวที่จูไห่ อาจจะมิรู้คนที่เพื่อนๆ ตามหา หรือมีคอลเลกชันใหม่ที่ยังไม่เข้าไทย ได้ทั้งเที่ยวและได้ของสะสมที่ชอบไปในตัว นำท่านเดินทางข้ามด่านกลับสู่ **มาเก๊า** และเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า



19.40 น. ➔ **ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า**
เที่ยวบิน NX992

21.50 น. ถึง**ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ** โดยสวัสดิภาพ



อัตราค่าบริการ *ไม่มีหักคืนค่าวีซ่า*****

กำหนดการเดินทาง	ผู้ใหญ่	เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี พักมีเตียงและไม่มีเตียง เพิ่ม	พักเดี่ยว
03-05 , 04-06 , 05-07 , 06-08 , 07-09 , 08-10 ก.ค.67 09-11 , 10-12 , 11-13 , 12-14 , 13-15 ก.ค.67 18-20 , 19-21 , 26-28 , 27-29 , 28-30 , 29-31 ส.ค.67 30 ส.ค.-01 ก.ย. // 31 ส.ค.-02 ก.ย.67 01-03 , 02-04 , 03-05 , 04-06 , 05-07 ก.ย.67 06-08 , 07-09 , 8-10 , 09-11 , 10-12 ก.ย.67 11-13 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 16-18 ก.ย.67 17-19 , 18-20 , 19-21 , 20-22 ก.ย.67 21-23 , 22-24 , 23-25 , 24-26 ก.ย.67 17-19 , 18-20 , 19-21 , 20-22 , 24-26 , 25-27 ต.ค.67 26-28 , 27-29 , 28-30 , 29-31 ต.ค.67 30 ต.ค.-01 พ.ย. // 31 ต.ค.-02 พ.ย.67	8,999.-	3,000.-	2,500.-
21-23 , 22-24 ก.ค. // 12-14 ส.ค.67	9,499.-	3,000.-	2,500.-

***** สำคัญมาก!!** บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากกองตรวจคนเข้าเมืองไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีน ไม่อนุญาตให้เข้าเมือง ***
สำคัญ...หากต้องออกตัวภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทำการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว ร้านสมุนไพรจีนบัวหิมะ , โรงงานหยก , แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชำระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน**

@ @ อัตรานี้รวม @ @

- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 23 กิโลกรัม
- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน (เสริมเตียง) **ในกรณีท่านแจ้งความจำนงพักห้องละ 3 ท่าน (เสริมเตียงหรือสามเตียง) หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบนี้ ท่านที่ 3 จำเป็นต้องพักห้องเดี่ยว และจ่าย**

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามราคาที่โรงแรมกำหนด *หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยวโดยอาจมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ***

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการสลับมือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค้ำครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @

- ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างดาว
- ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฎระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง
- ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน
- ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษจากรายการ ค่าชักรีด ฯลฯ
- ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิวัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

**** วีซ่าแบบเดี่ยว หรือแบบหมู่คณะ ในกรณีที่ต้องทำการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ ปัจจุบันนี้ทางประเทศจีนประกาศยกเว้นวีซ่าให้ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ในกรณีไปท่องเที่ยว ****

- **ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX (ภาษีสนามบิน) ท่านละ 2,200 บาท**
- *****ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 2,000 บาท // หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ*****

@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @

ชำระยอดเต็มเท่านั้น ภายใน 2 วันหลังการจอง

- * เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน ตัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
- * เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- * กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ ตัวรถไฟ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมขอคำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

@ @ การยกเลิก @ @

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. กรณีกรุ๊ปยืนยันการเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
4. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
5. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้จ่ายค่าทัวร์ไปทั้งหมดแล้ว

****กรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น****

ผู้ซื้อควรรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเอง

เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมสำหรับสายการบิน

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตัวเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการบินวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตัวเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัวเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว / ตัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

@ @ หมายเหตุ @ @

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มิผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจำในต่างประเทศหรือสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ประจำ ณ ฮองกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่น ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท